



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

501

กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ 57603
วันที่ 26/1/9
เวลา 19.104

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๔

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๙๐๘ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๘๘๘๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๒/ว ๑๕๒๓

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)
เลขานุการกรม
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

เรียน อปส.
สพ. แจ้งเรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๕๙ ให้
กปส. ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้
หน่วยงานทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิมเงิน)
ลก.
๒ มิ.ย. ๕๙

ทราบบ
ดำเนินการตามเสนอ
อ. วนิช

(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)
อปส.
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๙

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี) 3 534
- ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙

๑๖

ความที่ ๑๕๐๕/ว(ล) ๑๘๖๔๕

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๘๖๔๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขรับ	๑๕๖๓
วันที่	๒๖ พ.ค. ๕๙
เวลา	๑๕.๒๖

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้ข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ณะศักดิ์ ปฎิมาประกร) รายงานเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และการหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟีจี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ณะศักดิ์ ปฎิมาประกร) ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติพร้อมคณะได้เป็นเจ้าภาพถวายพระกระยาหารค่ำแด่ผู้ทรงกรมอหุณิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จทรงร่วมงานเทศกาลฯ และทรงเป็นประธานงาน Thai Night เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมชมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ การแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย การหารือกับคณะกรรมการ และผู้ประกอบการภาพยนตร์ฝรั่งเศส การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สร้างภาพยนตร์ชาวต่างประเทศ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในการร่วมลงทุนกับต่างชาติ รวมทั้งความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วย

๑.๒ การหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟีจี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ณะศักดิ์ ปฎิมาประกร) ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้พบหารือข้อราชการกับ นายโจเซอียา ไวเรเก โบนีมารามา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟีจี ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสมัยที่ ๗๒ ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ที่ประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมบทบาทในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ เช่น การส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหมู่เกาะแปซิฟิก การให้ความช่วยเหลือของไทยแก่ฟีจี กรณีเหตุภัยพิบัติ การจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร การให้สิทธิขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย (Visa on Arrival) กับผู้ถือหนังสือเดินทางฟีจี ในกรณีนี้ ฝ่ายไทยได้ขอรับการสนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘ ด้วย

๒. รองนายกรัฐมนตรี ...

๒. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รายงานว่า

๒.๑ คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ “ปิดเทอมนี้... สนุกคิด... สนุกเรียนรู้... สู่อนาคต” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๙ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ค่ายดาราศาสตร์ กิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์ ๔ แห่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ กิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมตามแนวคิดวิถีถิ่นวิถีไทย และในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีแผนในการดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการติดปีกความรู้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสนองต่อนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาล และ ๒) โครงการรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้ การให้บริการ และกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ในการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) โดยมีเป้าหมายให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและพัฒนาไปสู่ประเทศที่มั่งคั่งและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ครั้งที่ ๔๐ (ACM – ICPC World Finals 2016) ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนับเป็นการจัดงานนี้ครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจาก ๔๐ ประเทศ ๖ ทวีปทั่วโลก จำนวน ๑๒๘ ทีม ซึ่งมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมจำนวน ๒ ทีม คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัล First to Solution เนื่องจากสามารถแก้โจทย์ข้อแรกสำเร็จได้รวดเร็วที่สุด

๓. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๙ มีความเสี่ยงจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย ดังนั้น เพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีแรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงควรเร่งรัดโครงการลงทุนภาครัฐให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนงานและสนับสนุนให้มีการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปี ๒๕๕๙

๔. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รายงานว่า

๔.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ำ นั้น รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลโดย (๑) จะมีการบูรณาการแผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกัน ทั้งลำน้ำสายหลัก สายรอง และแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำสามารถกระจายน้ำเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร ได้อย่างทั่วถึง (๒) ใช้เครื่องจักรและเครื่องมือของทุกส่วนราชการที่มีอยู่แล้วในการดำเนินการโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน (๓) กำชับทุกส่วนราชการในการประสานความร่วมมือ และดำเนินการร่วมกับประชาชนในทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามความต้องการและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และ (๕) จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด และจะได้รายงานผลการบูรณาการแผนงานฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔.๒ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีผลการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

๔.๒.๑ เรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร รวม ๒๕ เรื่อง เช่น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการกำจัดมูลพิษและระบบการจัดการปัญหามลพิษที่ถูกต้อง

๔.๒.๒ เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวม ๒๙ เรื่อง เช่น โครงการระบบรถไฟฟ้าทางคู่ รถไฟชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกล โครงการรถไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติบึงกุ่ม การก่อสร้างโรงพยาบาล

๔.๒.๓ การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม รวม ๑๔ เรื่อง

๔.๒.๔ การแต่งตั้งกรรมการ จำนวน ๒๒ เรื่อง เช่น คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๔.๒.๕ เร่งรัดการควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๑๒๙ เรื่อง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๑ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งเป็นเรื่องเชิงนโยบายและแผนที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายการขออนุญาตดำเนินโครงการและความพร้อมของหน่วยงานด้วย

๕. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ และในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะมีพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติของทั้ง ๒ กิจกรรม ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแล้ว

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัพันธุ์ ตันยวรรธนะ) รายงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ติวะวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๓๓๑ (ปรียนนงคราญ) ๔๔๔ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

(กรุงเทพฯ/ชัยพล)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววันชรา อ่อนละมุน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ